

THÔNG BÁO

kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của huyện

Ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của huyện họp kiểm điểm tiến độ. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của huyện, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai của UBND huyện. Trên cơ sở báo cáo tiến độ việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của UBND huyện và ý kiến thảo luận tại Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo; tính đến ngày 15/4/2024, đã xử lý xong 4.292/4.574 trường hợp đạt 93,83%. Đã tổng hợp số đảng viên, cán bộ công chức, viên chức vi phạm 226 trường hợp (*đã xử lý, khắc phục hậu quả xong 177/226 trường hợp, đạt 78,32%*).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm quá chậm. Việc thiết lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm của xã, thị trấn còn chưa đảm bảo. Việc tổ chức thực hiện một số nội dung chỉ đạo trong Thông báo kết luận số 550-TB/HU ngày 17/11/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ chưa nghiêm; một số đơn vị không có kết quả xử lý vi phạm; chưa tích cực kiểm tra đôn đốc thực hiện. Một số đồng chí thành viên BCĐ được phân công theo dõi xã, thị trấn chưa tích cực đi cơ sở, chưa chủ động cùng địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải quyết công việc (*nhất là xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm*)...

Để tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU trên địa bàn huyện thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của huyện yêu cầu:

1. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại các Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của huyện.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/4/2024 của UBND huyện về tập trung cao điểm xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm 09 trường hợp vi phạm đã được chỉ ra tại Báo cáo số 45/BC-CA của Công an tỉnh. Yêu cầu thực hiện xong trong **tháng 6/2024**.

2. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tập trung cao thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm trên địa bàn theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/4/2024 của UBND huyện về tập trung cao điểm xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẩn trương thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, xử lý xong đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao, quyết liệt việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới trên địa bàn. Đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong trường hợp để xảy ra phát sinh vi phạm mới tại địa phương mà không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Phối hợp cùng thành viên BCD phụ trách xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác số liệu các trường hợp vi phạm cần phải xử lý tại địa phương, gửi về cơ quan thường trực BCD (*qua Phòng Tài nguyên và Môi trường*) xong trong **tháng 4/2024**. Yêu cầu số liệu thống kê cần có xác nhận của Đảng ủy, UBND xã trước khi gửi về BCD của huyện.

Hàng tuần, hàng tháng tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy và UBND huyện **trước thứ 5 hằng tuần, trước ngày 10 hằng tháng**.

3. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện nắm chắc, thực hiện nghiêm tình thần, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công; tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, tiến độ xử lý, kịp thời kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc thiết lập hồ sơ xử lý các vi phạm. Tập trung nghiên cứu văn bản quy định về đất đai, xây dựng cũng như quy định về xử lý vi phạm qua đó định hướng giúp cơ sở giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại trên địa bàn. Định kỳ báo cáo kết quả về

Thường trực BCĐ huyện (*qua phòng Tài nguyên và Môi trường*) **trước thứ 5 hằng tuần, trước ngày 10 hằng tháng.**

4. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đồng chí HUV,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy, BCĐ huyện.

PHÓ BÍ THƯ
kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nông Văn Tâm